

กรมการแพทย์รุก “พัฒนาคลินิกโรคจากการทำงานสู่สากล”

ประเทศไทยมีประชากรวัยทำงานกว่า ๓๖ ล้านคน ซึ่งวัยทำงานส่วนหนึ่งประสบปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากการทำงานจากมลพิษและสารเคมีต่างๆ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรที่ดูแลด้านความปลอดภัย และชีวอนามัยจึงถือว่ามีมีความสำคัญต่อกลุ่มวัยคนทำงานมาก

วันนี้ (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชันกรุงเทพมหานคร นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยภายหลังพิธีเปิดการสัมมนาพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงานสู่สากล(International Occupational Medicine Development) ครั้งที่๒ ว่ากลุ่มวัยทำงานถือเป็นกำลังสำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันพบว่ากลุ่มคนวัยทำงานบางส่วนยังประสบปัญหาด้านสุขภาพ การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงานหรือคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ตลอดจนพัฒนาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่ดำเนินงานคลินิกในสถานพยาบาลต่างๆทั่วประเทศและยกระดับการดูแลกลุ่มคนวัยทำงานให้ได้มาตรฐานในระดับสากลโดยได้รับความร่วมมือจากกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมด้านงบประมาณและสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยด้านแพทย์อาชีวเวชศาสตร์สำหรับวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ล้วนเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและมีประสบการณ์ในการดำเนินงานคลินิกอาชีวเวชศาสตร์และระบบอาชีวเวชศาสตร์ในระดับโลก ซึ่งมาจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Commission on Occupational Health) และจากบรรณาธิการวารสารที่สำคัญทางด้านอาชีวเวชศาสตร์อาทิ เช่น Prof. Byung-Kook Lee เป็นคณะกรรมการด้านการจัดการสารตะกั่วของ WHO จากประเทศเกาหลี Prof.Jung Der Wang เป็นกรรมการแพทย์ด้านการวินิจฉัยโรคจากการทำงานของประเทศไต้หวันและเป็นบรรณาธิการวารสารด้านระบาดวิทยาทางอาชีวเวชศาสตร์ในระดับโลกจากประเทศไต้หวัน Prof.David Kohเป็นกรรมการด้านโรคผิวหนังจากการทำงานและระบบชีวอนามัยขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศจากประเทศสิงคโปร์และ Prof.TahChing Aw เป็นบรรณาธิการจัดทำเกณฑ์วินิจฉัยโรคจากการทำงานของประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป นอกจากนี้ยังมีวิทยากรในประเทศที่มีความรู้ความสามารถร่วมด้วย

อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการแพทย์มุ่งหวังว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงานให้มีมาตรฐาน ตลอดจนสามารถดูแลผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศให้ได้มาตรฐานในระดับสากลได้

- ขอขอบคุณ -

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙